

คำประกาศเกียรติคุณ
คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายชวลิต สุนทรานนท์
ปริญญาศึกษาศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นาฏศิลป์ไทย)

.....

นายชวลิต สุนทรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๕ ปี ชื่อบิดา นายศิริ สุนทรานนท์ ชื่อมารดา นางแหวน สุนทรานนท์ สถานภาพโสด ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๙/๔๖๐ หมู่บ้านประดับดาว ถนนราชพฤกษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๑๗-๒๒๗๓ จบการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านโขน ละคร และดนตรี) สำนักการสังคีต กรมศิลปากร



ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้ที่มีฝีมือทางการแสดงนาฏศิลป์ไทย โขน ละครแล้ว ท่านยังเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย ท่านได้เขียนบทความ งานวิจัย งานเอกสารวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ออกเผยแพร่มากมาย เช่น งานวิจัยเรื่อง ทะเบียนข้อมูล ชุด ระบุ รำ ฟ้อน พร้อมภาพเคลื่อนไหว DVD ชุด ๑,๒,๓ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย โขน-ละครรำ กรมศิลปากร จัดทำข้อมูลรูปแบบงานนิทรรศการเผยแพร่ประกอบการแสดงโขนและศิลปวัฒนธรรม และจัดพิมพ์บทความศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์เผยแพร่แก่ครู อาจารย์ ฯลฯ

ผลงานสังคม เป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม นอกเหนือจากภาระหน้าที่การเป็นนาฏศิลป์ที่คอยอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงและงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นอาจารย์ในด้านการสอนแล้วนั้น ท่านอาจารย์ชวลิต สุนทรานนท์ ยังได้มีโอกาสได้จัดการแสดงโขน ชุด กุมภกรรณถวายม้าในบ้านเมตตา หลังมีการลงนามร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงยุติธรรม เพื่อช่วยลดความกดดันและขัดเกลาจิตใจให้กับประชาชนที่อยู่ในบ้านก่อนคืนสู่สังคมไทยตามปกติ และท่านยังได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับครู อาจารย์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อที่หน่วยงานต่างๆจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และช่วยปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของบ้านเมืองและประเทศชาติมากขึ้น จากประสบการณ์ทำงานของอาจารย์ชวลิต สุนทรานนท์ ทำให้ท่านสามารถถวายงานรับใช้ ในการจัดการแสดง หน้าพระที่นั่ง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเป็นผู้แสดงติดตามจัดการแสดง แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ชวลิต สุนทรานนท์ เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการจัดโครงการหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ คณาจารย์และนักศึกษา และยังเป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชา นาฏดุริยางคศิลป์ ท่านอุทิศทั้งกายและใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านได้สั่งสมมาตลอด

ชีวิตให้กับศิษย์ทุกคน ไม่ว่าจะป็นระดับ ผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์ เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยฯ หรือคณะฯ มีงานทางด้านวิชาการหรือด้านศิลปวัฒนธรรม ท่านให้เกียรติมาร่วมและได้ช่วยงานทางมหาวิทยาลัยฯ เช่น เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการแสดงโขน-ละคร เนื่องในงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ท่านสร้างสรรค์ชุดการแสดงมอบให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ชื่อชุดการแสดง “นาฏยราชมั่งคาสู่อาเซียน” เนื่องในงานถนนสายวัฒนธรรมและเป็นการแสดงประจำภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ท่านยังมีความเมตตาและความโอ้อ้อมอารี แก่นักศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการมอบเอกสาร ตำราเรียน เพื่อจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นวิทยาทานในการศึกษา

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีความภาคภูมิใจสูงสุดที่ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการละครและดนตรี ๙ ชช. และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) คิดว่าที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนถึงปัจจุบัน เพราะยึดมั่นในความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ที่เป็นผู้ให้ชีวิต และวิชาความรู้ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะศาสตร์แห่งศิลป์ทั้งปวง ทุกครั้งที่สร้างบุญกุศลจะน้อมอุทิศให้กับผู้มีพระคุณดังกล่าวทุกท่านตลอดมา และได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวิทยาการมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการแสดงโขน ละคร และดนตรี ของกรมศิลปากร นั้นคือสุดยอดฝีมือของการแสดงของประเทศไทย ความงดงาม อ่อนช้อย และสนุกสนาน ในการแสดงของกรมศิลปากรได้รับการยกย่อง ชื่นชม มีกลุ่มเป้าหมายที่เฝ้าคอยติดตามผลงานตลอดตามิได้ขาด

คำประกาศเกียรติคุณ
คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายสกลเกียรติ หุ่นแก้ว
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล)

.....

นายสกลเกียรติ หุ่นแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนศรีธธา จังหวัดสมุทรปราการ และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาแมชชีน แมคคานิค จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ หรือเทคนิคไทย-เยอรมัน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท เอส เอ บี พลาสแมช จำกัด



ผลงานด้านวิชาการ นายสกลเกียรติ หุ่นแก้ว เป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ผลิตและส่งออกเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabmann Blasformtechnik ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องจักรแบบ made-to-order หรือสั่งทำพิเศษตามความต้องการของลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ และได้รับเกียรติจากบริษัทผลิตขวดพลาสติกชั้นนำระดับโลกในประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องผลิตขวดพลาสติกที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลาย

ผลงานทางสังคม นายสกลเกียรติ หุ่นแก้ว เป็นผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย บรรยายเกี่ยวกับการนำพาความสำเร็จในธุรกิจ จัดโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างที่พักริมทางในอำเภอเขาชัย้อย จังหวัดเพชรบุรี

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายสกลเกียรติ หุ่นแก้ว ให้การสนับสนุนการจัดส่งนักศึกษา ตามโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก และการสนับสนุนมอบทุนการศึกษา

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ การให้ความร่วมมือ และอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป